

องค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานปลัด

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๑๓๕๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

รับที่ ๒๐๕๔ (๑)

วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๖๔

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

ถนนสืบศิริ นม ๓๐๑๕๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอปักธงชัย ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๑๓๕๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๘๒๘๗

ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อำเภอปักธงชัยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อม ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้จัดเตรียมข้อมูลจำนวน กลุ่มเป้าหมายสำหรับใช้ในการจัดทำประมาณการค่าของงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและแผนงานโครงการ สำหรับจัดทำคำขอของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามแผนงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามแนวทางตามรายการงบเงินอุดหนุนที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด หรือเป็นรายการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างเสนอ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากำหนดเป็นงบเงินอุดหนุน รายการใหม่ โดยนำข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุน จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เดิมสำนักงานงบประมาณมีแผนดำเนินการกำหนดแนว ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้ง กำหนดให้เทศบาลตำบล เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และยื่นคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยตรงต่อสำนักงานงบประมาณ ต่อมาสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้ขยายเวลาการกำหนดให้เทศบาลตำบล เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกไปก่อน เนื่องจากเทศบาลตำบล ยังขาดความพร้อม ขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญ ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำ งบประมาณในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการที่สำนักงานงบประมาณ กำหนด โดยขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลไปพลางก่อน

/ซึ่งสำนักงาน...

ซึ่งสำนักงานประมาณอยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบล ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ ซึ่งกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ และเพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่สำนักงานประมาณกำหนด จึงได้กำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อำเภอปักธงชัยจึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการตามปฏิทินและแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยดำเนินการ บันทึกคำขอของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) เว็บไซต์ <https://sola.dla.go.th> ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งพิมพ์แบบรายงานจากระบบดังกล่าวส่งให้จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ สามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการ บันทึกข้อมูลและการพิมพ์แบบรายงานได้จากคู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)

๒. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเอกสารแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และแนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่กำหนดในแต่ละประเภทรายการ ทั้งนี้ ชื่อโครงการในแบบคำขอรับการสนับสนุนและรายละเอียดประกอบต้องเป็นชื่อเดียวกับแบบรายงาน ที่พิมพ์จากระบบ SOLA และจัดเรียงเอกสารโครงการ ดังนี้

๒.๑ สำเนาบันทึกคำขอของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

๒.๒ บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) ตามคำสั่ง จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๓๕๒๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒.๓ รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แต่ละประเภทรายการ)

๒.๔ ประมาณการราคา พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคาต่อหน่วย ของวัสดุและแรงงาน (B.O.Q.) กรณีที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบโครงการ จะต้องเป็นราคาตามราคามาตรฐาน ของทางราชการและหากเป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกำหนดไว้ ให้มีใบเสนอราคา จากสถานประกอบการอย่างน้อย ๓ แห่ง

๒.๕ แบบแปลนของโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบแบบแปลนครบถ้วน สามารถ ตรวจสอบได้

/๒.๖ สำเนาทันที...

๒.๖. สำเนาบันทึกการส่งมอบภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรณีที่เป็นการถ่ายโอน)

๒.๗. ผังบริเวณสถานที่ดำเนินโครงการ

๒.๘. ภาพถ่ายสถานที่ดำเนินโครงการ

๒.๙. สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

๒.๑๐ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี เช่น หนังสือแสดงเอกสิทธิ์หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินการ เป็นต้น

๓. สำหรับการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบล หากสำนักงบประมาณกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเมื่อได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วจะได้แจ้งการดำเนินการให้ทราบในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งเอกสาร (ฉบับจริง) จำนวน ๔ ชุด พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ช่างโยธานำส่งจังหวัดนครราชสีมาด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ส่งจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ หากเอกสารไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง หรือเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมา จะไม่รับพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยโท

(อนันต์ ตังพาณิชย์)
นายอำเภอปักธงชัย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐ - ๔๔๔๔ - ๑๖๔๒